

T.T.D.T

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 164/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025



THÔNG BÁO

**Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
tại chuyên thăm, làm việc với Bệnh viện Bạch Mai
nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
ĐẾN: C
Ngày: 08/14/2025

Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyên thăm, làm việc với Bệnh viện Bạch Mai. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai và các ý kiến tại chuyên thăm, làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

1. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Bạch Mai nói riêng lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong suốt 70 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thầy thuốc như Mẹ hiền”, lớp lớp các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua vô vàn thiếu thốn, khó khăn, thử thách và cả hy sinh gian khổ, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và đạt nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đóng góp vào những trang sử vẻ vang từ đầu thế kỷ trước của ngành Y tế Việt Nam có vai trò rất quan trọng của Bệnh viện Bạch Mai. Được thành lập từ năm 1911, tiền thân là Nhà thương Cống Vọng, qua hơn 1 thế kỷ xây dựng, phấn đấu và phát triển, đến nay Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất cả nước, là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, một Trung tâm y học chuyên sâu, kỹ thuật cao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y học hàng đầu Việt Nam và trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, nhân viên y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước.

2. Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân với quan điểm: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người; đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là đầu tư cho phát triển. Ngành Y tế cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ

được giao, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, kỳ vọng của Nhân dân; đồng thời khẳng định năng lực y tế nước nhà trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Thời gian tới, yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo hệ thống các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm sau:

(1) Quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, các Nghị quyết số 18, 19, 20 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; trong đó đã xác định rõ: *“Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”*.

(2) Khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong mua sắm, đấu thầu, đàm phán giá thuốc, bảo đảm công khai, minh bạch theo tinh thần bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ tại các cơ sở y tế, thúc đẩy hoạt động mua sắm tập trung ở cả cấp quốc gia và địa phương nhằm tiếp tục hạ giá thuốc, duy trì mức giá thuốc hợp lý.

(3) Khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập). Đổi mới chính sách tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực y tế trong khám, chữa bệnh. Khuyến khích cán bộ có trình độ chuyên môn làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn...

(4) Nâng cao năng lực, hiệu quả của y tế dự phòng và y tế cơ sở. Thúc đẩy phát triển mạnh ngành công nghiệp dược, sản xuất trang thiết bị y tế, gia tăng năng lực tự bảo đảm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế của quốc gia.

(5) Tăng cường đào tạo nhân lực y tế, nhất là nhân lực chất lượng cao theo hướng *“Sâu y lý - giàu y đức - giỏi y thuật”*.

(6) Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành Y tế.

3. Về các kiến nghị của Bệnh viện Bạch Mai (bao gồm: (1) Cấp kinh phí cho 3 dự án gồm: Dự án Viện Tim mạch, Dự án Trung tâm Thần kinh - Viện Sức khỏe tâm thần, Trung tâm Cấp cứu đa năng thuộc nguồn vốn trung hạn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo một số toà nhà của Bệnh viện đã xuống cấp sau hơn 100 năm sử dụng; (2) cấp kinh phí để mua sắm thiết bị máy móc hiện đại; xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng; cử chuyên gia đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại nước ngoài; (3) Phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai để đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ cho Bệnh viện và cho Ngành Y tế; (4) cấp kinh phí và có cơ chế đặc thù, hỗ trợ các thủ tục để triển khai thành công chuyển đổi số tại Bệnh viện Bạch Mai, liên thông dữ liệu trong khuôn khổ đề án 06 của Chính

phủ; (5) tạo các điều kiện cần thiết, cơ chế chính sách đặc thù, hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà công vụ cho cán bộ nhân viên; cấp kinh phí và cho phép tái triển khai đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 để chủ động nguồn nhân lực để sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở tại Hà Nam đi vào hoạt động):

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Bệnh viện Bạch Mai tập trung hoàn thành các đề án, dự án theo đúng quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét chậm nhất trong quý II năm 2025.

Giao các Bộ: Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của Bệnh viện Bạch Mai theo đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền trong trường hợp vượt thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 7 năm 2025; yêu cầu Bộ Y tế đặc biệt lưu ý tập trung chỉ đạo việc xử lý các khó khăn, vướng mắc nhằm sớm hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2025, bảo đảm đưa vào hoạt động trong năm 2025; yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức chủ động chuẩn bị nhân lực và các điều kiện cần thiết để triển khai công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân ngay khi các cơ sở này hoàn thành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, Bệnh viện Bạch Mai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ: YT, TC, XD, KH-CN, GD-ĐT;
- Bệnh viện Bạch Mai (78 Giải Phóng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội);
- Bệnh viện HN Việt - Đức (40 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh, Trợ lý TTCP, TGD công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3) q 15

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Đỗ Ngọc Huỳnh